

TIỀN HẢI

Tiền đề xây dựng thành công huyện nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Tiền Hải đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả; trong đó, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng thành công huyện nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Tây Giang là một trong những địa phương đi đầu của huyện Tiền Hải. Sau khi về đích NTM năm 2015, xã tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đến nay, xã đã hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao với tổng số vốn đầu tư là 104,5 tỷ đồng mà không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Đạt được kết quả đó là do cấp ủy, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, từ đó tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xã. Vì vậy, người dân tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng NTM. Điển hình như gia đình bà Đình Thị The, thôn Nam, xã Tây Giang tự nguyện phá dỡ tường bao và hiến 40m² đất để mở rộng đường giao thông của thôn. Theo bà



Người dân thôn Hoàng Môn, xã Nam Cường (Tiền Hải) trồng và chăm sóc đường hoa, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

The: Sau khi được tuyên truyền, hiểu được ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM ở địa phương, tôi cùng gia đình đã đồng thuận phá dỡ tường bao và hiến đất để mở rộng đường

và xây dựng hệ thống thoát nước. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi chung tay, góp phần cùng địa phương xây dựng đường sá rộng rãi, sạch đẹp. Theo đồng chí Hoàng Văn Túy, Phó

Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Trong quá trình xây dựng NTM từ năm 2011 đến năm 2019, huyện đã huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị với nhiều

giải pháp đồng bộ, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì biên soạn tài liệu tuyên truyền về xây dựng NTM; phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tổ chức các hội nghị tuyên truyền; tổ chức hội nghị tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm bước đầu trong xây dựng NTM và các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ; chủ động tuyên truyền về những cách làm hay, sáng tạo, những gương điển hình trong xây dựng NTM trong bản tin nội bộ của huyện. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: hệ thống đài truyền thanh cơ sở; cổng thông tin điện tử của huyện; Đài TTH huyện. Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được chú trọng tạo không khí thi đua phấn khởi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đã xây dựng nhiều pa nô, các cụm cổ động, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về xây dựng NTM. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền kỹ nội dung cốt lõi của xây dựng NTM là nâng cao đời sống nhân dân. Làm rõ vai trò người dân chính là chủ thể trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, tập trung tăng cường tuyên truyền, động viên cổ vũ nhân dân sáng tạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM. Coi trọng xây dựng

và tuyên truyền mô hình, điển hình, những cách làm hay của tập thể, cá nhân, tính tích cực, cần cù, trọng tình cảm của người dân trong xây dựng NTM. Chú trọng công tác vận động, tuyên truyền việc giải quyết những vấn đề phát sinh để tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điển hình như trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, ngoài tuyên truyền về quy mô dự án, công trình, tổng kinh phí thực hiện, thời gian thực hiện, mục đích dự án, diện tích phải giải tỏa, mức bồi thường... thì phải tuyên truyền để người dân thấy được lợi ích của dự án sau khi hoàn thành; các chính sách pháp luật liên quan và kịp thời biểu dương, khen thưởng những hộ gia đình gương mẫu chấp hành, phê phán các đối tượng cố tình cản trở quá trình thực hiện công trình, dự án. Bên cạnh đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn hằng hải lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền... Tuyên truyền gắn nội dung xây dựng NTM với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong những năm qua, huyện Tiền Hải đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng NTM. Trong tổng số 2.249,09 tỷ đồng vốn huy động cho xây dựng NTM của toàn huyện từ năm 2011 đến năm 2019 thì tổng số tiền nhân dân đóng góp chiếm 36,4%. Diện mạo quê hương Tiền Hải được đổi thay, kang trang, sạch đẹp hơn. Toàn huyện có 34/34 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao; huyện được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm

kỳ 2015 - 2020 đề ra. Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Thời gian tới, để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM của huyện và các xã, Tiền Hải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể. Thông qua tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc việc xây dựng NTM là quá trình lâu dài, liên tục, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy cao nhất các nguồn lực cho xây dựng NTM.

ANH ĐÀO



Mỗi năm gia đình anh Đặng Văn Giáp, thôn Tân Lạc, xã Đông Hoàng (Tiền Hải) thu về hơn 200 triệu đồng tiền lãi từ nuôi ếch thương phẩm.

Người "giải cứu" ruộng hoang



Ông Dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

Cả đời bó buộc với cây lúa nên khi thấy người dân quê mình bỏ ruộng hoang, ông Đỗ Văn Dân, thôn 4, xã Vũ Quý (Kiến Xương) thấy xót xa. 4 năm nay, gia đình ông đã thuê lại những thửa ruộng bỏ hoang của người dân, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, canh tác, làm giàu từ cây lúa. Được ông Đào Đức Sĩng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Quý giới thiệu, tôi có dịp trò chuyện với ông Dân - một "lão nông" tiên phong trong việc gom đất trồng lúa ở địa phương. Ông Dân đã là ông chủ sở hữu 3 máy cày, 2 máy cấy, 2 máy gặt và hơn 30ha đất ruộng. Với mô hình kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và tích tụ ruộng đất, gia đình ông Dân đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động là người địa phương.



Khu vực gieo mạ khay phục vụ cấy máy của gia đình ông Dân.

nhận thấy nhiều diện tích đất nông nghiệp ở xã Vũ Quý và các xã lân cận để hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất đai, tôi đã nghĩ ngay đến việc thuê ruộng. Nói là làm, vụ đầu tiên tôi thuê 8 mẫu, chủ yếu là ruộng trong thôn. Đến nay, ông Dân đã là ông chủ sở hữu 3 máy cày, 2 máy cấy, 2 máy gặt và hơn 30ha đất ruộng. Với mô hình kinh doanh dịch vụ nông nghiệp và tích tụ ruộng đất, gia đình ông Dân đã tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động là người địa phương.

Ông Đỗ Văn Dân chia sẻ: Từ năm 1992 đến năm 2015, tôi chủ yếu làm dịch vụ nông nghiệp, đến thời vụ nhận ruộng của bà con nông dân trong thôn, xã để cấy lúa, gặt máy. Tuy nhiên, đến năm 2016,

cầu sấu thóc của gia đình và bà con trong xã. Cùng với dịch vụ gặt, cấy thuê ở trong huyện, tỉnh, tôi còn liên kết, hợp đồng dịch vụ tại một số địa phương như Thanh Hóa, Hòa Bình... Dự định trong năm 2020, tôi sẽ mở rộng diện tích thuê thêm 20ha, xây thêm 1 lò sấy và kho chứa khoảng 200 tấn thóc cũng như đầu tư, mua sắm thêm máy móc hiện đại, đáp ứng với nhu cầu sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc thuê đất cấy lúa, ông Dân còn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp cũng như đưa các giống lúa năng suất cao, lúa thương phẩm sản xuất theo chuỗi liên kết có bao tiêu sản phẩm. Hiện nay, gia đình ông Dân cấy hơn 15ha lúa thương phẩm gồm các giống Đài thơm, BC15, nếp và 15ha lúa giống liên kết với 1 doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương. Từ năm 2019, gia đình ông còn thuê máy bay tự động phun thuốc trừ sâu... Năng suất lúa hàng năm của gia đình ông Dân đạt từ 70 - 72 tạ/ha. Trừ mọi chi phí, gia đình ông thu về trên 300.000 đồng/sào/vụ. Nhận xét về mô hình phát triển kinh tế của ông Dân, ông Đào Đức Sĩng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Quý cho biết: Những năm gần đây, nhiều lao động địa phương làm việc tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh, huyện với thu nhập ổn định nên không còn gắn bó với đồng ruộng, sản xuất nông nghiệp. Việc ông Dân thuê ruộng làm nông nghiệp theo hướng tập trung, quy mô lớn là hướng đi đúng, cấp ủy, chính quyền địa phương rất đồng tình ủng hộ. Ngoài việc tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất theo quy định của pháp luật, HTX, Hội Nông dân xã còn tạo điều kiện cho chủ hộ tham gia các khóa tập huấn, cung ứng vật tư nông nghiệp trả chậm cũng như làm cầu nối để tổ chức, cá nhân thuê đất liên kết sản xuất, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, phát triển nông nghiệp bền vững và làm giàu cho người dân đồng đất quê hương.

TẮT ĐẠT

Ghi nhận từ đại hội điểm Đảng bộ xã Liên Hiệp

Đảng bộ xã Liên Hiệp là đảng bộ cơ sở đầu tiên của tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời cũng là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà chọn tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung: tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; vào luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện. Đồng chí Nguyễn Trọng Lô, Phó Bí thư thường trực Huyện

vụ, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà cho biết: Đại hội điểm tại Đảng bộ xã Liên Hiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội ở các đảng bộ cơ sở khác trên địa bàn huyện. Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn theo sát công tác chuẩn bị, tập trung hướng dẫn, kiểm tra. Những vấn đề trọng tâm về nhân sự, xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội được cấp ủy huyện rà soát, phân tích kỹ. Nhìn chung, Đảng ủy xã Liên Hiệp đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện đúng theo các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội. Đại hội diễn ra theo đúng trình tự và quy định, hướng dẫn. Đại hội đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra, bầu cử một lần, bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 15 đồng chí, bảo đảm yêu cầu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ; đồng thời, lấy phiếu giới thiệu nhân sự

chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Sau đại hội điểm Đảng bộ xã Liên Hiệp, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ họp rút kinh nghiệm cho việc tổ chức đại hội cấp cơ sở tiếp theo, phấn đấu hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong tháng 4/2020, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2020. Trong niềm hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Hiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. Tin rằng với sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như những giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Liên Hiệp sẽ lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội, đưa địa phương sớm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

NHŨ Y



Trên các nẻo đường dẫn về trụ sở hành chính xã Liên Hiệp đều tràn ngập sắc màu của cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội.